

Hoàng Sa và Trường Sa có còn là của Việt Nam?

Tác Giả: Hà Giang, thông tin viên RFA
Thứ Sáu, 18 Tháng 9 Năm 2009 08:12

9/17/2010

Trong khi đó luồn chĩa ngấm tẩm xâm xao vờ nhử u bì n cĩ dĩ n dĩ p xĩ y ra trong tuĩ n qua,

nhĩ viĩ c các bloggers bĩ bĩ t vì nhĩ ng bài viĩ t liên quan dĩ n khai thác Bĩ Xĩt hay Hoàng Sa Trường Sa, viĩ c Báo Đĩ n Tĩ Đĩ ng Cĩ ng Sĩ n Viĩ t Nam cho dĩng rĩ i iĩ gĩ xuĩ ng bài viĩ t “Hĩ i Quân Trung Quĩ c dĩ n tĩ p iĩ bì n Đĩng”, viĩ c blogger Mĩ Nĩ m bĩ buĩ c thĩ khĩng dĩĩ c viĩ t blog, thĩ tin công ty Vinagame ngĩn chĩ n khĩng cho các tĩ Hoàng Sa Trường Sa dĩĩ c hiĩ n thĩ trong nĩ i dung chat cĩ a các game thĩ, theo thĩng tĩ 60 cĩ a chính phĩ, dĩ khiĩ n ngĩ i ta dĩ t vĩ n dĩ là khĩng biĩ t dĩ i vĩ i nhĩ cĩ m quyĩ n Hà Nĩ i, thĩ Hoàng Sa và Trường Sa có cĩn là cĩ a Viĩ t Nam nĩ a hay khĩng.



RFA file Lãnh hải i Viĩ t Nam

Mâu thuẫn trong viĩ c xác dĩ nh chĩ quyĩ n

Mĩ c dĩ dù phát ngôn nhĩ bĩ ngĩ ai giao nĩĩ c CHXHCNVN luĩn luĩn khĩng dĩ nh là hai quĩ n dĩ o Hoàng Sa và Trường Sa thuĩ c chĩ quyĩ n cĩ a Viĩ t Nam, rĩ ng “Viĩ t Nam có dĩ y dĩ nhĩ ng bĩ ng chĩ ng iĩ ch sĩ và cĩ sĩ pháp lý dĩ chĩ ng minh chĩ quyĩ n cĩ a Viĩ t Nam dĩ i vĩ i hai quĩ n dĩ o này”, nhĩ ng trên thĩ c tĩ, nhĩ nĩĩ c Hà Nĩ i dĩ cĩ nhĩ ng hành dĩ ng khĩ hiĩ u, mâu thuẫn vĩ i viĩ c xác dĩ nh chĩ quyĩ n cĩ a mình.

Hoàng Sa và Trường Sa có còn là của Việt Nam?

Tác Giả: Hà Giang, thông tin viên RFA
Thứ Sáu, 18 Tháng 9 Năm 2009 08:12

Trường c h t, ng i dân nào dám lên tiếng, bằng cách này hay cách khác, để xác định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này, đã bị bắt b , giam cầm và quy cho tội vi phạm an ninh quốc gia, điển hình nhất là đợt đàn áp các bloggers gần đây nhất tại Việt Nam như blogger Nguyễn Văn Buôn Gió, nhà báo Đoàn Trang, và blogger Mạnh N .

Nhận định về sự kiện này, giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia chuyên nghiên cứu về tình hình Á Châu Thái Bình Dương, hiện ở Úc, đã phát biểu: “Đây là một cuộc tấn công t n công vào hai mặt. Thứ nhất, là tấn công vào việc sử dụng blog, thứ hai là việc tấn công vào giới blogger. Tôi cho rằng những cuộc tấn công này đang xảy ra để áp lực của Trung Quốc. Đối sự và các viên chức Trung Quốc đã liên tục can thiệp vào những chính sách của chính quyền Việt Nam; họ than phiền về tấn công web site, tấn công bài viết đã làm họ phiền lòng. Vì thế nhà cầm quyền Hà Nội đang tìm cách ngăn chặn những lời chỉ trích, và làn sóng yêu n c đang dâng cao.”

Còn LS Cù Huy Hà Vũ thì nhận định:

“Cô Nguyễn Ngọc Nh Qu nh cũng như anh Bùi Thanh Hải u thế mà chỉ còn tôi mình in những áo phông mà có những dòng chữ báo về Hoàng Sa - Trường Sa cũng như là phần đất bauxite như mỏ về môi trường và an ninh quốc gia. Thì có thể nói lý do chính để quan an ninh bắt giam là họ lý do xâm phạm an ninh quốc gia thì quốc là kẻ c c.

Chính những người đi đang góp phần hay đang tích cực báo về an ninh quốc gia mà như vậy họ quy người ta xâm phạm an ninh quốc gia thì cái để hoàn toàn cái có thể gọi là điên khùng như vậy không?”

Những sự mâu thuẫn giữa họ nói và việc làm của nhà cầm quyền Việt Nam về chủ quyền của đất nước trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không ngừng .

Vào ngày ngày 4 Tháng Chín, bài viết “Hội Quân Trung Quốc điển hình tại biển Đông” được đưa trên hai báo “Hoàn Cầu” và “Phong Hoàng” của Trung Quốc đã được đăng trên “Báo điển hình Trung Quốc Việt Nam.” Với nội dung như sau “một số mỏ như... mỏ về tội biên cương trên đảo Hoàng Sa, Trường Sa, biển phía Nam quần đảo (Trung Hoa).” Trường sự phần đất mảnh liệt của công dân mở, bài viết này đã bị âm thầm gỡ xuống sau đó, những không có một lời gì thích nào từ ban biên tập của báo. Đây là sự kiện hai khi n d lu n hoang mang về quan điểm của nhà nước về chủ quyền hai quần đảo này.

Tiếp đó, trường áp lực mạnh mẽ của công luận quốc tế, và, theo Luật Sĩ Cù Huy Hà Vũ, cũng vì nhà nước không tìm thấy gì để truy tố họ, các bloggers bắt đầu được thả .

Đầu tiên những r ng, dù được thả về, những hình ảnh ai cũng đã bị ng m t c đi một phần quyền từ do phát biểu, vì một người đi vì lý do này hay lý do khác tuyên bố sự t m ng ng không viết blog một thời gian, hay viết theo góc độ n ý h n.

Hoàng Sa và Trường Sa có còn là của Việt Nam?

Tác Giả: Hà Giang, thông tin viên RFA
Thứ Sáu, 18 Tháng 9 Năm 2009 08:12

Riêng blogger Mä Näm thì mät ngày sau khi đäc thä, đã xác nhän väi các cä quan truyän thông là cô đã bäc mä không đäc viät blog và cä mä xä däng cái tên Mä Näm. Trong cuäc phäng vän väi phóng viên Gia Minh cäa đài chúng tôi, cô nói:

“Bên cänh đo, hä yêu cäu em là däng xä däng blog Mä Näm. Hä nói là cái âm mäu chính trä đó cäa nhóm Ngäi Viät Yêu Näc rät là sâu säc, em không nhän ra đäc cái điäu đó, em läi kéo, nhäng mà mäi ngäi phäi hiäu là ä cái khäng thäi gian mäi ngày chín đêm trong tù, nó rät là ghê gäm. thä nên em chäp nhän tä bä tät cä đä em trä vä väi gia đình.”

Đä luän ngä räng, dù đäc thä vä, nhäng hình nhä ai cũng đã bäng mät cä đä mät phän quyän tä do phát biäu, vì mäi ngäi đäu vì lý do này hay lý do khác tuyên bä sä täm ngäng không viät blog mät thäi gian, hay viät theo góc đä än ý hän.

Giä tä bän bä trên blog Mä Näm, cô viät:

“Giá nhä ä mät vä trí khác, tôi, cũng là mät ngäi Viät yêu näc, sáng sáng thäc däy, tä nhìn vào gäng và läm bäm: “Stop bauxite – No China – Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam”, thì có lä mäi viäc hän đã khác! Qua sä viäc này tôi cay đäng nhän ra räng “phäng cách thä hiän lòng yêu näc còn tùy thuäc vào thä chä.”

Sä kiän các blogger bä khäng bä tinh thän và bä cä mä đoán không đäc viät blog vä chä quyän quäc gia trên biän đäng đã làm nhiäu ngäi phän uät.

Chä träng väi ý đä rät nguy hiäm

Nhäng cái tin làm ngäi ta säng sät nhät, và nghi ngä nhät quan đä mä cäa nhà cä mä quyän Hà Näi vä chä quyän cäa VN trên hay đäo Hoàng Trường Sa là tin “Không dùng tä ‘Trường Sa và Hoàng Sa’ trên game online” đäc bäo đän tä Sài Gòn Tiäp Thä đäng sáng ngày 14/9.

Bän tin này viät:

“Theo phän ánh cäa game thä khi chäi các game online cäa VinaGame, näu dùng nhäng tä ngä có liên quan đän tä “Hoàng Sa, Trường Sa”, “bä läc” (hä thäng kiäm soát) cäa VinaGame sä

Hoàng Sa và Trường Sa có còn là của Việt Nam?

Tác Giả: Hà Giang, thông tin viên RFA
Thứ Sáu, 18 Tháng 9 Năm 2009 08:12

cảnh báo: “ngôn ngữ không phù hợp”, không cho hiển thị những từ ngữ trên trong nội dung chat giữa các game thủ.

Theo tìm hiểu của SGT, vì của VinaGame đưa vào bộ lọc ngăn chặn những từ ngữ trên là theo hiển thị thông tin 60 do liên bộ Công an, Văn hoá thông tin và Bộ chính vì thông ban hành ngày 1.6.2006, trong đó có việc nghiêm cấm dùng một số từ ngữ nhảm nhí chính trị, thu hút phong靡 tục... trong game. Để tránh bị tố, trong thông tin 60, không có quy định cấm những từ “nhảm nhí cấm”.

Một học sinh sau khi chơi game và khám phá ra là khi dùng những từ Hoàng Sa và Trường Sa thì hiển thị thông báo là “Xin bạn đừng dùng những từ này không phù hợp trong tin tức”. Em đã thử dùng một từ khác là Tam Sa (cái mà Trung Quốc gọi là Hoàng Sa và Trường Sa) thì sẽ hiển thị vô từ và không bị coi là dùng từ này không phù hợp, đã viết thư hỏi công ty Vinagame, và sau đó mới cho ông Nguyễn Huệ Chi của Beauxit Việt Nam Info để hỏi thêm viết thư như thế thì có vi phạm an ninh quốc gia không, hiển thị em đang rất lo lắng.

Luật sư Cù Huy Hà Vũ bày tỏ sự kinh ngạc của ông trước tin này, và cho rằng đây là một sự kiện không thể xem nhẹ. Ông nói:

“Rất là bất thường, hoàn toàn bất thường và tôi cho rằng đây là sự ép của các quan an ninh, một cách rõ ràng, rất là rõ ràng. Bởi vì Hoàng Sa Trường Sa thực chất chúng ta xác định đây có phải của Việt Nam hay không? Thực chất xác định đây có phải là của Việt Nam hay không? Vậy thì khi cấm không được dùng Hoàng Sa Trường Sa kể cả trong các trò chơi, cũng như trong các bài luận văn của mình trên các trang viết trên blog hay là những các hành vi khác, thì nếu mà cấm như thế thì coi Hoàng Sa Trường Sa không phải là của Việt Nam à? Chính các quan mà cấm đấy, họ mới là xâm phạm an ninh quốc gia. Thực chất khi bị xâm phạm một cách cụ thể thì họ đã bán Hoàng Sa Trường Sa cho nước ngoài rồi.”

Chính thức trả lời thắc mắc của em học sinh này trên mạng Beauxit Việt Nam Info, ông Nguyễn Huệ Chi trả lời:

“Số việc cháu vừa phát hiện rất quan trọng. Đây là việc hết sức nguy hiểm đối với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ chúng ta, vì khi kẻ gian đã luồn được vào những thủ tục trước Việt Nam rằng Hoàng Sa và Trường Sa là Tây Sa và Tam Sa của TQ thì chúng ta một đổ vỡ và một bị tổn là cái chắc.”

Cảm ơn phát hiện nhảm nhí của cháu. Cháu cần yên tâm, không việc gì đâu. Đừng vì Nhà nước Việt Nam yêu nước, phát hiện này không những không đáng trách mà còn đáng thưởng. Chúng

Hoàng Sa và Trường Sa có còn là của Việt Nam?

Tác Giả: Hà Giang, thông tin viên RFA
Thứ Sáu, 18 Tháng 9 Năm 2009 08:12

tôi sẽ chuồn bả chu đáo và sẽ mướn lên trang mạng vì c này.
Chúc cháu vui, hãy hành thiện tích đức."

Luật Sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng đồng ý rằng công chúng không cho trẻ em dùng những chiếc Hoàng Sa Trường Sa là một hành vi có hại tâm ngay hiện tại.

Ông phát biểu:

"Tôi thấy quá là ngạc nhiên, tôi không hiểu tại sao bây giờ chính trẻ nó còn lan rộng đến các trò chơi online. Thì tôi thấy đất nước Việt Nam ngày nay nó đang ở trong tình trạng quá là bất thường. Lúc đầu, tôi cũng chưa nghĩ có lẽ có một cái sai sót nào đó, nhưng bây giờ tôi thấy nó có một cái vấn đề gì đó nó trở nên nghiêm trọng rồi thì thôi. Tức là bây giờ người ta kiên quyết đàn áp tất cả những tiếng nói liên quan đến Hoàng Sa Trường Sa, và ngay cả trong lĩnh vực chơi game mà cũng như thế thì tôi thấy rõ ràng nó là một vấn đề nghiêm trọng, và đồng nghĩa là khi có vấn đề nghiêm trọng như thế thì tất cả mọi người phải có một hướng suy nghĩ và giải quyết."

Một thành viên trên diễn đàn X-cà phê mách mách:

"Đồng nghiệp VinaGame bắt đầu dịch các game qua tiếng Trung Quốc luôn cho nhanh! Kể cả những game cũng là những Trung Quốc nữa."

Rất tiếc khi chơi game thì VinaGame chơi bài quốc ca của Trung Quốc cũng thêm hình ảnh Mao Trạch Đông nữa."

Người ta thấy họ vì công chúng trẻ em không được dùng những tên của lãnh đạo Việt Nam là sẽ khiến vô tình hay chơi những công của nhà nước? Nếu vô tình thì liệu game có bắt thu hồi không? Còn nếu đây là chơi những công của nhà nước, trong việc "kiên quyết đàn áp tất cả những tiếng nói liên quan đến Hoàng Sa Trường Sa, và ngay cả trong lĩnh vực chơi game" nữa thì người dân Việt Nam sẽ phản ứng ra sao?

Tạm thời chúng ta có câu trả lời, nhưng một câu hỏi rồi đã được đặt ra trong lòng những ai đang quan tâm đến chủ quyền đất nước. Đó là:

Hoàng Sa và Trường Sa có còn là của Việt Nam không?